

THÀNH ỦY CẦN THƠ
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Số 18-HD/BTGTU

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - ĐHQ
CỘNG VĂN ĐẾN
Số: 782
Ngày: 06 tháng 01 năm 2017

HƯỚNG DẪN

triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW, ngày 17/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

- Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức triển khai, quán triệt một cách hệ thống chuyên đề “*Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

K/c
- TTĐM
- BTGT, YP
- Lm

II- Nội dung

1- Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “*Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”

- Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị học tập, triển khai quán triệt chuyên đề toàn khóa “*Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” trong cán bộ chủ chốt các cấp. Đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa được đặt ra từ năm đầu và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung và phương thức thực hiện: Căn cứ nội dung **mục 1** của *Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 12/12/2016* của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Thành phần: tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại địa phương, đơn vị.

- Thời gian tổ chức hội nghị: Thời gian học tập, quán triệt chuyên đề không quá 0,5 ngày. Có thể kết hợp với hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII hoặc các chỉ thị, nghị quyết khác của địa phương, đơn vị.

2- Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị

Nội dung và phương thức thực hiện: Việc học tập, liên hệ theo chuyên đề thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, định kỳ đánh giá kết quả làm theo: 06 tháng và hàng năm; có sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Đối với tập thể: Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa “*Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ nét.